



ประกาศศูนย์บริการทางการศึกษา โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ จำนวน ๙๔ ชิ้น

ด้วยศูนย์บริการทางการศึกษา โรงเรียนนายร้อยตำรวจ มีความประสงค์จะขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ จำนวน ๙๔ ชิ้น (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเสนอราคาด้วยวาจา ในวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมศูนย์บริการทางการศึกษา โรงเรียนนายร้อยตำรวจ เลขที่ ๙๐ หมู่ที่ ๗ ตำบลสามพราน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โดยกำหนดเวลาดังนี้

เวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๓๐ น.	ดูสภาพพัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพ ณ อาคารกาญจนาภิเษก โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๑.๐๐ น.	ลงทะเบียนผู้เข้าประมูล ณ ห้องประชุม ศูนย์บริการทางการศึกษา โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
เวลา ๑๑.๐๐ น.	เริ่มการประมูล ณ ห้องประชุม ศูนย์บริการทางการศึกษา โรงเรียนนายร้อยตำรวจ

เงื่อนไขในการขายทอดตลาด มีดังต่อไปนี้

๑. ผู้มีสิทธิเข้าร่วมประมูลจะต้องเป็นผู้ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมประมูลพัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพเท่านั้น โดยนำสำเนาหลักฐานพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องของเอกสารมายื่นแก่คณะกรรมการขายทอดตลาดในวันลงทะเบียน ดังนี้

- ๑.๑ กรณีบุคคลธรรมดาให้ยื่นบัตรประชาชนตัวจริงหรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
จำนวน ๑ ใบ
- ๑.๒ กรณีนิติบุคคล ให้ยื่นสำเนาทะเบียนนิติบุคคล หรือหนังสือรับรองการจดทะเบียน
หุ้นส่วนบริษัท จำนวน ๑ ชุด
- ๑.๓ กรณีตัวแทนให้นำหนังสือมอบอำนาจพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มอบ
อำนาจและผู้รับมอบ จำนวน ๑ ชุด และติดอากรแสตมป์ตามกฎหมายกำหนด

๒. การขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพ จะขายโดยวิธีประมูลด้วยวาจา เป็นการขายรวมพัสดุสิ่งของหลง โดยคณะกรรมการขายทอดตลาดจะทำการประกาศราคาประเมินขั้นต่ำของพัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพ ที่จะขายต่อหน้าผู้เข้าประมูลและให้ผู้เข้าประมูลเสนอราคาด้วยวาจา คณะกรรมการขายทอดตลาดจะร้องขานจำนวนเงินที่ผู้ประมูลสู้ราคาสูงสุดในขณะนั้น ครั้งที่หนึ่ง ๓ ทน ถ้าไม่มีผู้สู้ราคาสูงขึ้น คณะกรรมการขายทอดตลาดจะร้องขานเป็นครั้งที่ ๒ อีก ๓ ทน เมื่อไม่มีผู้ประมูลสู้ราคาสูงกว่านั้น และได้ราคาพอสมควร คณะกรรมการขายทอดตลาดก็จะร้องขานราคาดังนั้นเป็นราคาที่ชนะการประมูล

การขายทอดตลาดครั้งนี้ ถือว่าผู้ประมูลได้เห็นประจักษ์ถึงสภาพพัสดุที่จะขายทอดตลาดตลอดจนความชำรุดเสียหาย โดยทางราชการจะไม่รับผิดชอบในกรณีความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นอีกไม่ว่ากรณีใด ๆ

๓. ผู้ประมูลได้ต้องเป็นผู้เสนอราคาสูงสุด และต้องเสนอราคาไม่ต่ำกว่าราคาประเมินขั้นต่ำของพัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพ

๔. ผู้ประมูลได้ต้องชำระเงินค่าพัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพ เป็นเงินสดให้แก่คณะกรรมการขายทอดตลาดทันที โดยทางราชการจะออกใบเสร็จรับเงินให้ไว้เป็นหลักฐาน

/๕. ถ้าผู้ชนะ...

๕. ถ้าผู้ชนะการประมูลไม่ชำระเงินค่าพัสดุที่ชำระเสื่อมสภาพที่ประมูลได้คณะกรรมการขายทอดตลาดจะนำพัสดุนั้นออกมาขายทอดตลาดใหม่อีกครั้ง และจะแจ้งให้ผู้ประมูลได้ทราบกำหนด วัน เวลา และสถานที่ ที่จะทำการขายทอดตลาดใหม่ หากการขายทอดตลาดครั้งหลังนี้ได้เงินเท่าใด เมื่อหักค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมแล้วไม่คุ้มราคาขายทอดตลาดครั้งก่อน ผู้ชนะการประมูลได้เดิมต้องชำระเงินส่วนที่ขาดนั้นให้แก่ศูนย์บริการทางการศึกษา โรงเรียนนายร้อยตำรวจ ภายใน ๗ วันทำการ นับถัดจากวันขายทอดตลาดครั้งใหม่เสร็จสิ้นแล้ว

๖. ผู้ชนะการประมูล ชำระเงินให้แก่ศูนย์บริการทางการศึกษา โรงเรียนนายร้อยตำรวจแล้ว จะต้องขนย้ายพัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพ ที่ประมูลได้ทั้งหมดออกจากบริเวณที่ตั้งอยู่ให้เสร็จสิ้นภายใน ๑๐ วันทำการ นับถัดจากวันที่ประมูลได้ และผู้ประมูลได้เป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายในการขนย้ายเอง หากไม่แล้วเสร็จตามกำหนดเวลาดังกล่าว ศูนย์บริการทางการศึกษา โรงเรียนนายร้อยตำรวจ จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น

๗. ศูนย์บริการทางการศึกษา โรงเรียนนายร้อยตำรวจ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ขายพัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพนี้ได้ ถ้าศูนย์บริการทางการศึกษา โรงเรียนนายร้อยตำรวจ เห็นว่าราคาซึ่งผู้ประมูลราคาสูงสุดนั้นยังไม่เพียงพอ ศูนย์บริการทางการศึกษา โรงเรียนนายร้อยตำรวจ อาจถอนพัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพนั้น จากการขายทอดตลาดได้และให้ถือว่าการตัดสินใจของศูนย์บริการทางการศึกษา โรงเรียนนายร้อยตำรวจ เป็นเด็ดขาด ผู้เข้าประมูลราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

๘. ศูนย์บริการทางการศึกษา โรงเรียนนายร้อยตำรวจ ถือว่าผู้เข้าประมูลพัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพทุกรายทราบข้อความตามประกาศนี้ รวมทั้งการปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการครบถ้วนทุกประการ

ผู้สนใจจะเข้าประมูลราคาพัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพดังกล่าว สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายบริหารและธุรการ (งานการเงินและพัสดุ) ศูนย์บริการทางการศึกษา โรงเรียนนายร้อยตำรวจ เลขที่ ๙๐ หมู่ที่ ๗ ตำบลสามพราน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โทร ๐ ๓๔๓๒ ๕๕๙๙ ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๗

พลตำรวจตรี

(ภัทรภวัต สุขแสง)

ผู้บังคับการ ศูนย์บริการทางการศึกษา

โรงเรียนนายร้อยตำรวจ

รายละเอียดแนบท้ายที่ชำระเสื่อมสภาพที่จะทำการขาย โดยวิธีขายทอดตลาด ด้วยวาจา

เลขที่	รายการ	จำนวน	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	เครื่องปรับอากาศ STAR-ARE รุ่นแพ็คเก้ตตู้ตั้งพื้นรีโมท	2	1,000.00	
2	เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ ยี่ห้อ HP รุ่น Color Laserjet CP 1025	1	53.33	
3	เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ เซ็นทรัลแอร์ ขนาด 24,000 บีทียู	23	11,500.00	
4	เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ UNI-AIRE ขนาด 25,775 บีทียู	58	29,000.00	
5	ตู้เหล็กชนิดบานเปิด 2 บาน	10	400.00	
	รวม	94.00	41,953.33	

(สี่หมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบบาทสามสิบบสามสตางค์)